

มือบะหมี่คำชี้แจงอุตๆ โรงขยะสระบุรีถูกกฏ เจ้าของครวญแจ้งยับ

ชาวบ้านบุกศาลากลางจี้ผู้ว่าฯสั่ง
ปิดโรงงานกำจัดขยะ อ้างทำให้เกิด
ความเดือดร้อนสารพัด ขณะที่อธิบดี
กรมโรงงานฯยันจากการที่ได้ประสาน
กับกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบ
พบว่าโรงงานทำถูกต้องทุกอย่าง ด้าน
เจ้าของโรงงานครวญถูกต่อต้านแบบ
ไร้เหตุผล ทำธุรกิจขาดทุนยับหลาย
ร้อยล้านบาท



(ต่อจากหน้า ๑)

■ มือบ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.47 ได้มีชาวบ้านจาก ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย ต.หนองปลาไหล และ ต.กุดนุกเปลา อ.เมือง จ.สระบุรี จำนวนเกือบ 100 คนนำโดย นางประวิทย์ บุญทับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล เดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลาง และได้ขอเข้าพบนายทวีป เทวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นหนังสือประท้วงโรงงานกำจัดขยะของบริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด โดยระบุว่าโรงงานกำจัดขยะดังกล่าวได้มีการนำขยะพิษเข้ามาทิ้ง และส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยนายทวีป เทวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ออกมารับหนังสือพร้อมกับรับฟังปัญหาของชาวบ้านโดย นางประวิทย์กล่าวว่าโรงงานกำจัดขยะแห่งนี้ได้สร้างปัญหามานานแล้ว และชาวบ้านพยายามต่อสู้ ด้วยการปิดเส้นทางเข้าออกของโรงงานขยะเพื่อไม่ให้รถขยะเข้าออก เนื่องจากการเรียกร้องที่ผ่านมาของชาวบ้านไม่ได้รับการตอบสนอง จึงขอให้ทางผู้ว่าฯเข้าไปตรวจสอบว่าขยะที่มีการนำมาทิ้งมีพิษหรือไม่ หลังจากรับหนังสือร้องเรียนแล้ว นายทวีป เทวิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับปากจะดำเนินการนำเข้าที่ประชุม โดยนัดเรียกตัวแทนจาก บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด พร้อมชาวบ้านมาพูดคุยตกลงกันพร้อมส่งเรื่องให้จากอุตสาหกรรมจังหวัดดูแลต่อไป

ผู้สื่อข่าว "สยามรัฐ" ได้ติดต่อสอบถามไปยังนายเรื่องศักดิ์ งามสมภาค อธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยนายเรื่องศักดิ์กล่าวว่าที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมบำบัดน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะดังกล่าว ปรากฏว่าได้รับการยืนยันว่าไม่มีสารพิษ สภาพแวดล้อมไม่เสีย ไม่มีผลกระทบต่อ ทุกอย่างถูกต้อง ถือว่าหมดหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

"ตอนนี้เป็นหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดที่จะดูแลรับผิดชอบทำความเข้าใจกับชาวบ้านต่อไป" อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าว

ทางด้านนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด เจ้าของโรงงานกำจัดขยะ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ มีหลักฐานเอกสารยืนยันได้ว่าทางโรงงานตนไม่ได้ทำอะไรผิด

"ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ใช่เหตุผล ใช้แต่ความรู้สึกส่วนตัว ทุกอย่างมีกฎหมาย เรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับผมมาก ชาวบ้านปิดถนนโรงงานทำงานไม่ได้ ธุรกิจผมเสียหายหลายร้อยล้าน ใครละเมิดสิทธิผม รัฐจะช่วยเหลือผมได้ ผู้ประกอบการจะอย่างไรผมเองก็ต้องเรียกร้องไปถึงท่านผู้ว่าฯจะช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไรได้บ้าง" นายสุวัฒน์กล่าว